

## (A frightful competition of environment in animal production)

### Chăn nuôi đó đây

#### **Bỏ phố về quê lập CLB nuôi lợn (10/11/2008)**

*Việt Trinh*

*Mấy năm trước đây, chị Dương Thị Hạnh là giáo viên ở thành phố Đồng Hới. Một lần về quê xã Tây Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình), chị thấy còn nhiều tiềm năng chưa được đánh thức nên trăn trở tìm hướng phát triển. Rồi cuộc sống đô thị, chị xin đất lập trang trại chăn nuôi. Biết bao khó khăn vất vả của những ngày đầu, hai vợ chồng chị vẫn không nản chí và biết vượt lên những thử thách để đi đến thành công...*

#### **Bỏ phố... về quê**

Ngày chị tổ chức bữa liên hoan với các đồng nghiệp dạy cùng trường ở thành phố Đồng Hới ai cũng ngạc nhiên đến... nghẹn ngào. Chị Hiệu trưởng còn ước hỏi mấy chị cùng tổ chuyên môn xem thời gian qua cô Hạnh có biểu hiện gì về sức khỏe không? Ai đời, người ta bỏ ra gần trăm triệu đồng để chạy vay, lo lót xin được chuyển về dạy ở thành phố. Chị thì ngược lại, đang yên, đang ấm lại đùng đùng bỏ phố lên vùng Tây Trạch heo hút gió lùa... Chị cứ cười trừ và cũng chạnh lòng trước sự lo lắng của mọi người. Năm đầu, khó khăn chất cao như núi. Vốn liếng cũng cạn dần, đồ nữ trang của chị cũng phải bán. Nhưng rồi sự đồng sức, đồng lòng của hai vợ chồng đã giúp chị vượt lên.

Hiện tại, trang trại của chị Hạnh có quy mô 2.000 con lợn mỗi năm. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, mỗi năm gia đình thu về trên 400 triệu đồng và

số vốn của gia đình đã có trên 4 tỷ đồng. Điều đáng nói là sau khi đi vào kinh doanh có hiệu quả, chị Hạnh vận động 40 hộ cùng tham gia phát triển chăn nuôi. Để tạo điều kiện cho những gia đình này, chị Hạnh đã cung cấp giống, thức ăn và những chi phí ban đầu. Khi lợn của những hộ gia đình này xuất chuồng, chị nhận bao tiêu hết sản phẩm.

Trong số những hộ gia đình được chị Hạnh giúp đỡ, đã có 4 hộ từ nghèo khó đã vươn lên xóa nghèo và thành hộ có thu nhập khá, đời sống ngày càng ổn định đi lên. ở trang trại của chị Hạnh, luôn có 6 lao động thường xuyên với mức thu nhập mỗi tháng trên 1 triệu đồng.

#### **Tính chuyên làm ăn lớn**

Ý tưởng thành lập Câu lạc bộ (CLB) chăn nuôi trang trại để cùng nhau phát triển sản xuất đã được chị Hạnh nung nấu và cuối năm 2006 đã thực hiện được. Ban đầu, CLB mới có 15 thành viên liên kết với nhau, hỗ trợ nhau ở tất cả các khâu con giống, kỹ thuật chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm. Nguồn vốn góp vào CLB dùng để cho các hộ gia đình mới tham gia vay với lãi suất thấp. Anh Hoàng Đình Y (chồng chị Hạnh - Chủ nhiệm CLB) cho hay: “Nếu trong quá trình phát triển chăn nuôi ban đầu, hội viên gặp rủi ro thì sẽ được CLB hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi để sớm phục hồi sản xuất. Đến khi bán được lợn hội viên đó mới thanh toán lại cho CLB...”.

Toàn bộ khâu tiêu thụ sản phẩm của CLB đều do vợ chồng chị Hạnh đảm nhận. Mỗi năm, CLB xuất chuồng trên 200 tấn lợn hơi. Thông thường, khi thực

hiện hợp đồng, đúng thời gian, chị Hạnh cho xe ô tô đến các gia đình gom lợn với giá như nhau dù ở trong hay ngoài huyện. Từ thương hiệu của CLB nên chưa có hợp đồng nào của chị Hạnh bị đơn phương chấm dứt. Sản phẩm chăn nuôi của người nông dân lúc nào cũng được xuất đúng kỳ... Điều đáng ghi nhận là lợn hơi của CLB được các đối tác mua hơn hẳn 1 đến 2 giá so với giá của thị trường.

Sau một năm hoạt động, CLB đã thu hút được trên 50 thành viên. Chị Hạnh cho hay: “Nhiều hộ nông dân cũng muốn làm ăn lớn nhưng thiếu vốn, thiếu kỹ thuật. Khi vào CLB là điều kiện tốt để phát huy. Trước đây, họ chỉ nuôi vài chục con nay vào CLB đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại nuôi mỗi lứa trên 100 con, xuất chuồng mỗi năm 3 lứa... thu nhập cứ tăng dần lên. Đã có 15 hộ nông dân thoát nghèo và đang vươn lên thành triệu phú...”.

Hai gương điển hình của CLB là chị Hoàng Thị Nhi (xã Vạn Trạch) và chị Nguyễn Thị Thủy (xã Sơn Lộc). Trước đó, gia đình hai chị thuộc diện khó khăn. Sau khi tham gia CLB được giúp đỡ đã thoát nghèo. Chị Nhi mỗi năm xuất chuồng khoảng 14 tấn lợn hơi, thu nhập tăng thêm trên 50 triệu đồng.

*Theo NNVN số 224 (7/11/2008)*